

SHB được vinh danh top 100 Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024

18:41 08/01/2025

Tác giả: Đang cập nhật

Vượt qua những tiêu chí đánh giá khắt khe và quá trình thẩm định kỹ lưỡng, SHB được vinh danh trong top 100 Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024 - giải thưởng uy tín tôn vinh các thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Vừa qua, lễ trao Giải thưởng Sao vàng đất Việt 2024 với chủ đề “Vươn tầm Việt Nam” đã diễn ra tại Hà Nội. Giải thưởng này là hoạt động tôn vinh doanh nghiệp và thương hiệu Việt Nam trong hội nhập quốc tế, được Thủ tướng Chính phủ giao Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam, Trung ương Hội Doanh nhân Trẻ Việt Nam chủ trì tổ chức từ năm 2003.

Giải thưởng Sao vàng đất Việt được xét trao hàng năm cho các thương hiệu tiêu biểu của Việt Nam có thể so sánh và cạnh tranh với thế giới, qua đó khuyến khích, động viên và định hướng cho các doanh nghiệp Việt Nam quan tâm đến công tác xây dựng thương hiệu, nâng cao sức cạnh tranh trong hội nhập quốc tế. Đồng thời, giải thưởng đề cao các giá trị Việt Nam, tôn vinh lòng tự hào dân tộc và nâng cao nhận thức cho thanh niên, giới doanh nhân trẻ nói riêng và doanh nghiệp Việt Nam nói chung trong sự nghiệp công nghiệp hoá - hiện đại hoá đất nước, cũng như trong hội nhập kinh tế quốc tế.

Qua 3 vòng bình chọn sơ tuyển, thẩm định thực tế và chung tuyển diễn ra công khai, Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (SHB) được vinh danh trong top 100 Giải thưởng Sao vàng đất Việt năm 2024. Đây cũng là lần thứ 3 SHB nhận được giải thưởng uy tín này, minh chứng cho năng lực và vị thế của một trong những định chế tài chính hàng đầu Việt Nam.



Bà Ninh Thị Lan Phương, Phó Tổng Giám đốc SHB đại diện ngân hàng nhận giải thưởng Sao vàng đất Việt.

Trải qua hơn 31 năm xây dựng và phát triển với tiêu chí hoạt động bền vững, an toàn và hiệu quả, SHB đã gặt hái được nhiều thành tựu không chỉ tại thị trường trong nước mà đang từng bước vươn ra thị trường thế giới. SHB hiện nằm trong top 5 ngân hàng TMCP tư nhân lớn nhất Việt Nam xét theo vốn điều lệ; đứng thứ 137 trong nhóm 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á theo bảng xếp hạng của Tạp chí Mỹ Fortune...

Trong năm 2024, SHB cũng được nhiều tổ chức trong nước và quốc tế vinh danh tại những giải thưởng uy tín. Vừa qua, với những đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của thủ đô, SHB đã vinh dự nhận Bằng khen của UBND TP. Hà Nội tại lễ tôn vinh Doanh nhân, doanh nghiệp Thăng Long 2024.

Song hành với các hoạt động kinh doanh, SHB luôn tích cực tham gia các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng, các chương trình do Đảng và Nhà nước phát động. Trong thời gian qua, ngân hàng đã dành khoảng 150 tỷ đồng để hỗ trợ khách hàng và đồng bào các địa phương chịu ảnh hưởng bởi bão lũ và đồng hành cùng tỉnh Sóc Trăng xóa nhà tạm, nhà dột nát. Bên cạnh đó, SHB cũng phối hợp với Giáo hội Phật giáo Việt Nam và UBND huyện Tủa Chùa và Điện Biên Đông (tỉnh Điện

Biên) khánh thành 2 công trình lớp học cho các trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học trên địa bàn tỉnh với tổng giá trị 12,5 tỷ đồng, giúp các em có môi trường học tập tốt hơn, trở thành nhân tài đóng góp cho đất nước.

Tiếp nối hành trình lan tỏa tâm yêu thương đến mọi miền Tổ quốc, SHB đồng hành cùng Bộ Công an hỗ trợ xây dựng 150 căn nhà và một điểm trường cho đồng bào vùng bị thiên tai. Tại chương trình “Mùa xuân cho em” lần thứ 18, với chủ đề “Tô màu ước mơ em” hướng tới những nghĩa cử cao đẹp dành cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn những món quà ý nghĩa nhân dịp Tết Ất Tỵ, SHB đã trao tặng Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam số tiền 2 tỷ đồng.

SHB đang bước trên con đường chuyển đổi, trở thành một ngân hàng hiện đại, chuyên nghiệp, hướng tới xây dựng mô hình ngân hàng tương lai - Bank of the Future. Trong hành trình đó, SHB sẽ tiếp tục kế thừa và tiếp nối các giá trị truyền thống, nhân văn và chiều sâu văn hóa đã tạo nên Ngân hàng qua hơn ba thập kỷ; đồng hành kiến tạo lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới con người và xã hội, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/shb-duoc-vinh-danh-top-100-giai-thuong-sao-vang-dat-viet-2024>